



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางกรรณิการ์ รุจิรวโรชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ

รายชื่อบุคลากรศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ
 แนบท้ายประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางกรรณิการ์ รุจิรวโรชิตี	ผู้อำนวยการศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ	จ.กรรณิการ์ รุจิรวโรชิตี
๒	นางพิมพ์ผกา อัครสุดสาคร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	พิมพ์ผกา
๓	นางสาวสิริวิภา พรหมศรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สิริวิภา
๔	นางสาวแคธริน แสงไพโรจน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	แคธริน
๕	นางสาววิฐา นาคเขียว	เจ้าพนักงานธุรการ	วิฐา
๖	นางสาวพนิตตา ฤทธินาค	ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	พนิตตา
๗	นางสาวภิญญา จอมอูน	ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	ภิญญา
๘	นางสาวปรีชญา เกื่อนวิถิ	ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	ปรีชญา
๙	นางสาวธมลวรรณ สาระปัญญา	ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	ธมลวรรณ
๑๐	นางสาวอาทิตย์ญา แสงไพโรจน์	ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	อาทิตย์ญา
๑๑	นายธนภฤต สุทธิจิตต์	ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	ธนภฤต
๑๒	นางสาวพิมพ์พิชชา เลยไธสง	ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	พิมพ์พิชชา